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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um lýsingu vegarins um Hellisheiði.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Eru uppi fyrirætlanir um lýsingu og breikkun vegarins um Hellisheiði?
2. Hefur ráðuneytið kynnt sér tilboð Orkuveitu Reykjavíkur um lánveitingu til að lýsa

veginn og leggja snjóbræðslukerfi í hluta hans?
3. Kemur til greina að mati ráðherra að fara í samstarf við Orkuveitu Reykjavíkur um

þessar framkvæmdir?


